

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๓๓๗๗๗



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กพม. ๑๐๓๐๐

๒๗

กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๓๓๗๗๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ฉบับ
๕. แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบในหลักการการปรับเพิ่มเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู ดังนั้น เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จึงมีส่วนต่างของอัตราเงินอุดหนุน รายบุคคล ระดับก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา จำนวนเงิน ๖๙๖ บาท/คน/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนเงิน ๘๗๐ บาท/คน/ปี ที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒. นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน พฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ในส่วนของเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครู (เพิ่มเติม) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔. โดยให้โรงเรียนนำเงินอุดหนุนที่ได้รับเพิ่มเติมไปจ่ายสมทบเป็นเงินเดือนครูเพิ่ม ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนทราบและดำเนินการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. และให้สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ติดตามใบสำคัญรับเงินอุดหนุน (อน.๔) ประจำเดือน พฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และโอนเงิน เข้าบัญชีโรงเรียนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อนึ่ง...

“เรียนดี มีความสุข”

อนึ่ง เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕. พร้อมรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report) ฉบับที่ธนาคารประทับตรารับรอง หรือพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (KTB Corporate Online) โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ [www.opec.go.th](http://www.opec.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล ภาคสุวรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๓